

# Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Những năm gần đây, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả và đổi mới căn bản các hoạt động giám sát, góp phần thiết thực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.



Kiến Xương chủ trọng phát triển cây màu vụ đông góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Ở Kiến Xương Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm toàn diện trên các lĩnh vực; tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, nội dung trọng tâm, trọng điểm và những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực. Đặc biệt, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1391, Quyết định số 1392, đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp và các chi bộ trong toàn huyện đã chủ động kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý thu chi tài chính, ngân sách, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện chế độ, chính sách xã hội. Tất cả các cuộc kiểm tra, giám sát đều được tiến hành đúng quy trình và thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, kết luận rõ khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm, kịp thời xử lý

trách nhiệm và khắc phục khuyết điểm, hạn chế, giúp đổi tượng được kiểm tra nhận thức đúng tính chất, mức độ vi phạm. Bà Vũ Thị Huân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn Thanh Nê khẳng định: Xuất phát từ quan điểm chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát sát nam bắt cụ thể tình hình phản ánh của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác đảng, công tác quản lý nhà nước về kinh tế, đất đai, xây dựng cơ bản, thu chi tài chính, ngân sách, quản lý đô thị, từ năm 2008 đến nay, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các chi bộ đã kiểm tra 57 lượt tổ chức đảng và 525 lượt đảng viên, có 85 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Kết quả cho thấy không có tổ chức đảng vi phạm, 28 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó 18 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Những năm qua, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, trước hết là người

đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đã có sự chuyển biến. Trước khi có Nghị quyết số 14-NQ/TW, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, phân lớn nhận thức công tác kiểm tra, giám sát là của ủy ban kiểm tra; một số cán bộ, lãnh đạo chưa phân biệt rạch ròi giữa kiểm tra theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng. Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã nắm vững đường lối, quan điểm chỉ đạo, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát nói riêng; quan tâm, chỉ đạo đối với những vụ việc khó, phức tạp; chủ động thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Cùng với đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong toàn tỉnh

đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trên các mặt công tác, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Điển hình như việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, 10 năm qua tổ chức đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra 1.257 lượt tổ chức đảng, 2.242 lượt đảng viên. Qua đó đã phát hiện 328 lượt tổ chức đảng có vi phạm, 20 lượt tổ chức đảng vi phạm bị thi hành kỷ luật, 1.382 lượt đảng viên có vi phạm, 519 đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật. Những nội dung vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên tập trung chủ yếu ở việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nội dung nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, việc quản lý tài chính, ngân sách, đất đai. Bên cạnh đó, tổ chức đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm... Như vậy, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã từng bước đổi mới, triển khai thực hiện tương đối toàn diện, hiệu quả, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; qua đó đã kịp thời uốn nắn tồn tại, hạn chế, xử lý vi phạm, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

THU THUY

# Hướng đến mục tiêu chăm lo tốt hơn cho người lao động

Là tổ chức chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động (NLD), năm 2018, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, NLD. Bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của NLD.

Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tổ chức công đoàn: kỷ niệm 110 năm ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 - 2/2/2018), vị lãnh tụ của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn; năm tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIII và đại hội công đoàn ngành, công đoàn các huyện, thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023... Hướng ứng các sự kiện quan trọng, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hiệu quả hướng về NLD. Ngay từ đầu năm, để chuẩn bị cho công nhân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui vẻ đầm ấm, công đoàn các cấp đã tổ chức tết sum vầy cho công nhân lao động. Chương trình đón Tết đã thu hút được nhiều công nhân tham gia. Trong chương trình, 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng các suất quà với tổng số tiền 92 triệu đồng; 4.402 suất quà với tổng số tiền 880,4 triệu đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2018 được phân bổ cho công đoàn ngành, liên đoàn lao động các huyện, thành phố để hỗ trợ cho công nhân viên chức lao động (CNVCLD) có hoàn cảnh khó khăn đón Tết. Tháng 5, tháng công nhân với chủ đề "Mỗi công nhân cơ sở, một lợi ích đoàn viên", Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động và trao 280 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 84 triệu đồng. Công đoàn các ngành, liên đoàn lao động các huyện, thành phố cũng đã triển khai nhiều hoạt động hướng về NLD. Một trong những hoạt động thu hút được sự quan



Công nhân Công ty TNHH Maxport chi nhánh Thái Bình thi đua lao động sản xuất.

tâm của NLD trong nhiều năm qua là việc hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm công nhân cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo thống kê, năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh trích kinh phí từ quỹ "Mái ấm công nhân" với số tiền trên 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 51 căn nhà cho gia đình đoàn viên, CNVCLD có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà xây mới và 20 triệu đồng/nhà sửa chữa) giúp nhiều đoàn viên khó khăn về nhà ở yên tâm công tác. Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho NLD, công đoàn các cấp thường xuyên triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLD. Năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh về cung cấp sản phẩm, dịch vụ của bưu điện cho công nhân viên công đoàn và NLD với mức giá ưu đãi. Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký thỏa thuận với 8 doanh nghiệp trong tỉnh; các đối tác cam kết cung cấp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho đoàn viên với giá ưu đãi giảm từ 5 - 20%, qua đó đã mang lại lợi ích thiết thực cho hàng nghìn đoàn viên và NLD.

Song song với hoạt động chăm lo, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLD cũng được các cấp công đoàn chủ động thực hiện thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực

hiện chế độ, chính sách, thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua kiểm tra, có 92% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức; 50% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thực hiện ký thỏa ước lao động tập thể; 73% CNLD được ký hợp đồng lao động... Các vụ ngừng việc tập thể liên quan đến quyền lợi của NLD đều được tổ chức công đoàn làm việc với doanh nghiệp để bảo đảm quyền lợi của NLD. Trong tổng số 8 vụ ngừng việc tập thể liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLD tính đến ngày 15/11/2018, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của CNLD, tổ chức tuyên truyền và cung cấp tài liệu giúp công nhân hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tổ chức công đoàn đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ doanh nghiệp tổ chức đối thoại và giải quyết các ý kiến của CNLD. Nhiều kiến nghị của CNVCLD về thực hiện chế độ, chính sách, đời sống, việc làm, thu nhập được tiếp thu và xem xét giải quyết. Vì vậy, sau thời gian ngừng việc, CNLD ở các đơn vị đã đồng thuận trở lại làm việc.

Ông Trần Văn Toàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao

NGUYỄN CƯỜNG

# Tiếp lửa nhiệt huyết qua những phong trào tình nguyện

Năm 2018, các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thái Bình không ngừng mở rộng về quy mô, đổi mới về nội dung, hình thức, tập trung vào các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường... Nhiều phong trào, hoạt động của các cấp bộ đoàn trên địa bàn đã mang lại hiệu quả, hiệu ứng lan tỏa tới cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Với khẩu hiệu "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Thái Bình đã trở nên thân thuộc, gần gũi, để lại dấu ấn trên hầu khắp các nẻo đường từ nông thôn đến thành thị. Không quản ngại gian khổ, khó khăn, với lòng nhiệt huyết, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh tích cực tham gia các hoạt động trên mọi lĩnh vực nhằm chung tay xây dựng cuộc sống cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn. Chỉ Đặng Thị Chiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: Trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã có nhiều "sản phẩm" cụ thể, đánh dấu tinh thần xung kích, tình nguyện của

tuổi trẻ, tạo ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân như xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cảnh quan môi trường, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, trao tặng công trình nước sạch, nạo vét kênh mương, thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường... Năm 2018, toàn tỉnh có 855 công trình, phần việc thanh niên ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng; tu sửa, làm mới hơn 30km đường giao thông với gần 700 triệu đồng; xây dựng 360 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật đặt tại các xứ đồng; trao tặng và hỗ trợ 170 công trình nước sạch với tổng trị giá 270 triệu đồng. Trên quy mô cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao 6 công trình nước sạch trị giá 30 triệu đồng tại xã Đô Lương (Đông Hưng). Thực hiện ngày chủ nhật xanh tại xã Trung An (Vũ Thư), Tỉnh đoàn đã trao tặng 2 công trình nhà vệ sinh cho 2 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn và 1 công trình thắp sáng đường quê ở địa phương với tổng trị giá 11 triệu đồng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết thêm: Trong hoạt động tình nguyện xây dựng đô thị văn minh, 100% các cấp

bộ đoàn đã tích cực phối hợp xây dựng và triển khai các đội hình tham gia tuyên truyền, giải tỏa, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời, tiếp tục xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình: "Tuyển đường thanh niên tuấn tú", "Tuyển phố văn minh", "Góc phố xanh"... Trong năm, toàn tỉnh có 42 công trình, 420 phần việc ĐVTN tham gia xây dựng đô thị văn minh; gần 12 tuyến phố với tiêu chí "sáng, xanh, sạch, đẹp"; đồng thời, tổ chức 653 lượt ra quân bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép, thu hút gần 7.000 lượt ĐVTN tham gia. Ngoài ra, các đơn vị, tổ chức đoàn các cấp còn xây dựng 315 mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", 250 đội hình ĐVTN tham gia bảo đảm an toàn giao thông, 5 đội thanh niên xung kích bảo đảm bến đò ngang... Hàng tháng, các huyện đoàn, thành đoàn đều duy trì ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh với hoạt động vệ sinh môi trường khu dân cư; thu gom rác thải, góp phần công nghệ, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, cải thiện môi trường. Từ đầu năm 2018 đến nay, các

Phong trào thanh niên nguyện là môi trường sinh động để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, là trường học thực tiễn mang lại kiến thức, vốn sống, kỹ năng thực hành phong phú cho ĐVTN. Tiếp nối những kết quả đạt được trong phong trào thanh niên tình nguyện năm 2018, thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đoàn các cấp tổ chức tốt các phong trào thanh niên tình nguyện, hướng mạnh về cơ sở; đồng thời, đổi mới phong trào để phù hợp với yêu cầu thực tế, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. (Anh Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh đoàn)



Tuổi trẻ Thái Bình gạt lùa giúp dân.

20 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi với trị giá 380 triệu đồng; đồng thời, tổ chức 32 đợt hiến máu tình nguyện, thu 3.535 đơn vị máu. 100% xã, phường, thị trấn đều có hoạt động tình nguyện hiệu

quả. Thông qua phong trào thanh niên tình nguyện, nhất là phong trào tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng đã khẳng định vai trò, vị trí và dấu ấn của tổ chức đoàn và lực lượng ĐVTN.

## Đại úy Nguyễn Hữu Khiêm, Trợ lý Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh



Với nhiệm vụ được giao, các tổ chức đoàn trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực, hiệu quả hướng về cộng đồng với nhiều việc làm cụ thể như: đẩy mạnh các hoạt động "Đến ơn đáp nghĩa"; tặng quà ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện chương trình nâng bước em tới trường; chiến dịch vệ sinh môi trường biển... thu hút hàng nghìn lượt ĐVTN tham gia, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận phòng toàn dân trên khu vực biên giới biển ngày càng vững chắc.

## Ông Hoàng Duy Đông, thôn Bình Xuân, xã Thụy Xuân (Thái Thụy)



Trước đây, khu vực đê biển của xã Thụy Xuân tình trạng người dân đổ rác thải bừa bãi thường xuyên xảy ra. Kể từ khi ĐVTN của huyện đến tuyên truyền, vận động người dân và ra quân thu gom, xử lý rác thải tình trạng trên không còn nữa, người dân đã có ý thức bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các lực lượng, nhất là ĐVTN địa phương còn tích cực trồng rừng ngập mặn, bảo vệ vành đai xanh trước biển.

## Anh Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà)



Hiện nay, phần lớn ĐVTN đi làm ăn xa ảnh hưởng đến công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên nên trong tổ chức thực hiện một số hoạt động vẫn còn nhỏ lẻ, chưa tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, toàn diện. Tôi mong muốn năm 2019 Tỉnh đoàn và các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục có những giải pháp hiệu quả để huy động nhiều hơn nữa ĐVTN tham gia các hoạt động, phong trào...